

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับทีมปฏิบัติการฯ ในการเข้าสู่ระบบ
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของ
คณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)
ได้ดำเนินการจัดส่งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในการเข้าสู่ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ของ
ศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอำเภอ ตามหนังสือที่อ้างถึง ทั้งนี้
ในคราวการประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมายให้สำนักงานฯ
ดำเนินการส่งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับทีมปฏิบัติการฯ เมื่อได้มีการจัดตั้ง
และนำเข้าคำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จังหวัดของท่านได้มีคำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ แล้ว สำนักงานฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับทีมปฏิบัติการฯ ในการเข้าสู่ระบบ Logbook เพื่อเป็น
เครื่องมือการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านสามารถเข้าดูรหัสผู้ใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) สำหรับทีมปฏิบัติการฯ ได้ที่ <http://nscr.nesdc.go.th/p-document/>
โดยใช้ Username และ Password ของท่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับการใช้เข้าระบบ Logbook พร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์ท่านพิจารณาจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติการฯ ในจังหวัดของท่านด้วย
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรารัตน์ มีชนะ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสานงานดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ <http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/>
หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘



ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง